



ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

*****โทร. (074) 311760 หรือ www.songkhla.tmd.go.th*****

ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 22-28 ก.พ.62 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะปลายสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีอากาศหนาวทางตอนบนของภาคเหนือ ส่วนในตอนกลางวันพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปตั้งแต่กลางสัปดาห์ โดยมีฝนบางแห่ง ส่วนมากบริเวณภาคตะวันออก สำหรับภาคใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตลอดสัปดาห์ ทำให้มีฝนบางพื้นที่ ส่วนมากบริเวณฝั่งตะวันออกของภาค ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในตอนเช้า ส่วนตอนกลางวันมีอากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 5 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 18 และ 19 ก.พ. ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในตอนเช้า ส่วนตอนกลางวันมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ในวันที่ 18, 19 และ 20 ก.พ. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีอากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนเล็กน้อยร้อยละ 5 ของพื้นที่ในระยะต้นช่วงและในวันที่ 27 ก.พ. ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีอากาศร้อนเกือบทั่วไป

ช่วงที่ผ่านมาภาคใต้ไม่มีรายงานฝนตกหนักและหนักมาก

บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงสุดในภาคใต้วัดได้ 37.1 °ซ. ที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 , 27 ก.พ. 62 และ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ วันที่ 27 ก.พ.62

คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 1-4 มี.ค. 62 ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก ส่วนในช่วงวันที่ 5 - 7 มี.ค. 62 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 1-4 มี.ค. 62 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 5-7 มี.ค. 62 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณดังกล่าว มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

คำเตือน เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนในตอนกลางวัน เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง หากมีความจำเป็นต้องทำงานในที่โล่งแจ้งควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด เพื่อป้องกันผิวไหม้เกรียม และดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำ

ผลกระทบต่อเกษตรกร

- เนื่องจากในช่วงฤดูร้อนปริมาณน้ำระเหยจะมามาก เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืช และโคนต้นพืช ด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ และหญ้าแห้งเป็นต้น เพื่อลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน

- ระยะนี้อากาศแห้ง ชาวสวนยางพาราควรระวังและป้องกันการเกิดออคิภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร และหลีกเลี่ยงการจุดไฟในแปลงปลูกหากมีความจำเป็นต้องจุดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน

- เนื่องจากระยะนี้ปริมาณฝนมีน้อย เกษตรกรควรให้น้ำแก่พืชอย่างพอเพียง เพราะหากขาดน้ำจะทำให้ ต้นพืชเหี่ยวเฉา ถ้าขาดน้ำเป็นเวลานานจะทำให้ต้นพืชตายได้